



### ประกาศกรมสรรพาการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รวมจำนวน ๕๕๒ ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน ๓๔๖ ราย และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐๖ ราย นั้น

เนื่องจากการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน เลขประจำตัวสอบ ๓๖๑๑๐๐๗๒๖ กรมสรรพาการจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง  
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)  
(แนบท้ายประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	วันสอบสัมภาษณ์	เวลารายงานตัว	เวลาสอบสัมภาษณ์
๑	๓๖๑๑๐๐๗๒๖	นางสาวปัทมาภรณ์ ปานเกื้อน	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อจากเลขประจำตัวสอบ ๓๖๑๑๐๑๗๐๘ (ลำดับสุดท้าย)